



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๘๕๓

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)/  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน/รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบ  
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่ รองศาสตราจารย์ดร.ณัฐ เพ็งอัน (ผู้จัดการโครงการ สังกัดสถาบันบริการ  
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์) และ ดร.ภัททวารวรรณ์ ฉันทรัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์  
ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้ง Center of Excellence สำหรับภาคการเกษตร  
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
และได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเสนอรักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบ  
คุณภาพฯ เพื่อทราบ นั้น

เนื่องจากการจัดตั้ง Center of Excellence ภาคการเกษตร ของมหาวิทยาลัยในแต่ละ  
ภูมิภาค จะต้องดำเนินการเพื่อส่งไปยัง สสว. ภายใน ๓ สัปดาห์ นับจากวันที่มีการประชุมหารือ ดังนั้น  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) จึงเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ และผู้อำนวยการกองแผนงาน หารือเพื่อสรุป  
แนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด  
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  
กิริติการกุล) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) รองอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน รักษาการ  
ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ และผู้อำนวยการกองแผนงาน หารือร่วมกัน

เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ โดยให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ เป็น  
หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินการหารือ แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอโครงการจัดตั้งไปยัง สสว. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ